
BORGARRÁÐ 12. september 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
orkuskipti og fjöldatakmarkanir leigubíla - R19090135

Fjöldatakmörk er  nú á fjölda leigubíla í Reykjavík Flokkur fólksins spyr hvort ástæða sé til 
að fjölga leigubílum enn frekar? Nú hefur komið fram að hugsanlega verði leigubílar styrktir 
til að nýta rafmagnsbíla? Yrði það bundið við einhvern fjölda? Stendur til að leyfa  
einstaklingum að stunda leiguakstur án þess að vera í samtökum leigubílsstjóra?


